

Lan tỏa những mô hình phụ nữ học và làm theo Bác

Tích cực triển khai, gắn việc học và làm theo Bác với thực hiện các phong trào thi đua, bằng nhiều cách làm chủ động, sáng tạo, các cấp hội phụ nữ đã xây dựng, nhân rộng các điển hình, qua đó góp phần khơi dậy ý thức thi đua, học tập, lao động sáng tạo trong mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ.



Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Bình trao kinh phí hỗ trợ mái ấm tình thương cho hội viên tại xã Đông Hòa.

Lan tỏa nhiều việc làm ý nghĩa

Với phương châm học Bác từ những điều giản dị, nhỏ bé nhất, các cấp hội đã triển khai nhiều phần việc, hoạt động ý nghĩa, thu hút sự tham gia của đông đảo hội viên. Hiện 100% cơ sở hội trong tỉnh tham gia thực hiện các mô hình tiết kiệm, thu được hàng tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí này đã hỗ trợ nhiều phụ nữ, gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn sửa chữa, xây mới nhà ở, vay vốn phát triển kinh tế; động viên, thăm hỏi kịp thời, giúp nhiều hội viên khó khăn thêm động lực vươn lên trong cuộc sống. Bà Nguyễn Thị Sen, thôn Công Hòa, xã Thăng Long (Đông Hưng) cho biết: Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo, chồng mất, một mình tôi nuôi 3 con, nhà mái ngói xây dựng lâu đã xuống cấp. Nhờ có sự quan tâm của các cấp hội và chị em phụ nữ địa phương, tôi có được căn nhà khang trang. Tôi rất vui

mừng, thêm yên tâm làm việc, nuôi dạy các con. Học Bác, góp phần chăm lo đời sống phụ nữ, tổ chức hội đã chung tay cùng cộng đồng vận động nguồn lực hỗ trợ xây dựng nhiều nhà tình thương, trao mô hình sinh kế cho gia đình hội viên. Tại xã Thái Hưng (Hưng Hà), 2 năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đã quyền góp được trên 2 tấn gạo, 10 triệu đồng và nhiều nhu yếu phẩm trao cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; vận động 235 triệu đồng để sửa chữa, xây mới nhà cho 5 gia đình... Bà Trần Thị Xuyên, Chủ tịch Hội cho biết: Từ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi hội viên, phụ nữ. Cán bộ, hội viên, phụ nữ toàn xã phấn đấu thực hiện tốt hơn nữa các cuộc vận động và phong trào thi

đua, chung tay thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Phong trào tập luyện thể dục thể thao, đặc biệt là dân vũ được xem là một trong những thể mạnh của phụ nữ tại các địa phương. Có rất đông hội viên, phụ nữ và người dân cùng tham gia tập luyện bộ môn này, góp phần lan tỏa tinh thần "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại". Bà Đỗ Thị Phương Lan, Chủ tịch Hội LHPN huyện Thái Thụy thông tin: Với tinh thần mỗi cơ sở hội duy trì một hình thức văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, mỗi hội viên, phụ nữ chọn cho mình một môn thể thao thích hợp, trong các sự kiện, hội nghị, họp mặt, Hội LHPN huyện đã mời các câu lạc bộ, các đội, nhóm tham gia các tiết mục, vừa tạo điều kiện để các chị có sân chơi vừa vận động, khuyến khích mọi người cùng tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần.

Học Bác gắn với các phong trào thi đua

Bà Nguyễn Thị Minh Hiền, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Học và làm theo Bác đã có sự gắn kết chặt chẽ giữa thực hiện phong trào thi đua với các nhiệm vụ trọng tâm công tác hội. Điển hình là phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 5 có, 3 sạch" gắn với các phong trào: "Phụ nữ Thái Bình chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; "Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới"; "Dân vận khéo", "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", "Lao động giỏi, lao động sáng tạo". Các cấp hội cũng tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm công tác hội gắn với thực hiện các nghị quyết của Đảng, các đề án của Chính phủ, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Từ các phong trào thi đua, các cơ sở hội đã xây dựng được nhiều mô hình hoạt động hiệu quả như: biển rác thải thành tiền, phân loại rác thải tại gia đình, hũ gạo tình thương, mẹ đỡ đầu... Hàng năm, các cấp hội đã thực hiện các hoạt động "Đến ơn đáp nghĩa", xã hội từ thiện với số tiền hàng tỷ đồng. Chị em tích cực học tập, tiếp thu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; mạnh dạn đầu tư chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa; vay hơn 2.680 tỷ đồng từ các ngân hàng, tổ chức tài chính để đầu tư phát triển kinh tế; mạnh dạn, sáng tạo khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp. Hội viên, phụ nữ ngày càng tự tin tham gia giải quyết các vấn đề xã hội; thực hiện quyền làm chủ, tham gia giám sát, phản biện xã hội, xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Thời gian tới, các cấp hội phụ nữ tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu rộng trong cán bộ, hội viên, phụ nữ; đẩy mạnh và đổi mới, nâng cao chất lượng, kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của hội. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

XUÂN PHƯƠNG

Bảo đảm an ninh trật tự để xây dựng nông thôn mới

Các mô hình bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) tại địa bàn, cơ sở với nhiều cách làm sáng tạo ngày càng lan tỏa và phát huy hiệu quả tích cực trong xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" trên địa bàn tỉnh, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu của các địa phương. Căn cứ tình hình thực tế, xã Đông Hoàng (Tiền Hải) đã xây dựng 3 mô hình quản chúng tự quản về ANTT, thu hút trên 60 thành viên tham gia. Các tổ tự quản duy trì hoạt động, tích cực giúp đỡ các lực lượng chức năng bám nắm địa bàn, bảo đảm ANTT tại cơ sở. Từ đầu năm đến hết tháng 9/2023 đã kịp thời phát hiện, hòa giải 3 vụ việc mâu thuẫn trong nhân dân, cung cấp 12 nguồn tin có giá trị giúp lực lượng công an xử lý 2 vụ cố ý gây thương tích, 1 vụ đánh bạc... Ông Đặng Văn Phiến, Chủ tịch UBND xã Đông Hoàng cho biết: Những năm qua, phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" với các mô hình tự quản về ANTT được cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng công an tại cơ sở xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, hoạt động hiệu quả, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, góp phần củng cố và giữ vững nền tảng chính trị và xã hội vững chắc, bảo đảm ANTT trong xây dựng nông thôn mới. Nhờ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phát huy các nguồn lực tại chỗ, nhân rộng các mô hình bảo đảm ANTT, đến nay xã Thái Xuyên (Thái Thụy) đã xây dựng được 2 mô hình quản chúng tham gia bảo đảm ANTT, 4 tổ tự quản về ANTT với trên 200 thành viên. Theo Thiếu tá Nguyễn Ngọc Trinh, Trưởng Công an xã Thái Xuyên: Với sự tham mưu, hướng dẫn của lực lượng công an, các mô hình, tổ tự quản từng bước được củng cố, nhân rộng, hoạt động ngày càng hiệu quả. Từ năm 2021 đến hết tháng 9/2023, các mô hình, tổ tự quản đã tích cực tham gia, vận động lắp 182 camera an ninh, xây dựng 35 hệ thống chuông cảnh báo an ninh,



Công an xã Nam Cường (Tiền Hải) phối hợp với thành viên các tổ tự quản bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở.

phòng cháy, chữa cháy, cung cấp cho lực lượng chức năng 20 tin báo có giá trị, góp phần xử lý 13 vụ việc, 37 đối tượng... qua đó tích cực hỗ trợ lực lượng chức năng tạo chuyển biến rõ nét về tình hình ANTT trên địa bàn. Với vai trò nòng cốt trong bảo đảm ANTT, những năm qua, Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương phối hợp và thực hiện tốt công tác xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" với hình thức phong phú, hiệu quả, khơi dậy sức mạnh, tiềm lực to lớn của nhân dân. Trong đó, chú trọng việc xây dựng, củng cố và phát triển nhiều mô hình, ANTT, đến nay xã Thái Xuyên (Thái Thụy) đã xây dựng được 2 mô hình quản chúng tham gia bảo đảm ANTT, 4 tổ tự quản về ANTT với trên 200 thành viên. Theo Thiếu tá Nguyễn Ngọc Trinh, Trưởng Công an xã Thái Xuyên: Với sự tham mưu, hướng dẫn của lực lượng công an, các mô hình, tổ tự quản từng bước được củng cố, nhân rộng, hoạt động ngày càng hiệu quả. Từ năm 2021 đến hết tháng 9/2023, các mô hình, tổ tự quản đã tích cực tham gia, vận động lắp 182 camera an ninh, xây dựng 35 hệ thống chuông cảnh báo an ninh,

trong đó có hơn 1.000 nguồn tin có giá trị, phối hợp giáo dục, quản chế hơn 2.000 đối tượng tại địa phương, vận động thu hồi 73 súng các loại, 1.225 viên đạn, 1,57kg thuốc nổ, 69,15kg pháo... Đại tá Nguyễn Quốc Vương, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Các đơn vị, địa phương đã thực hiện hiệu quả công tác xây dựng, nhân rộng mô hình bảo đảm ANTT, phát huy chủ đạo vai trò, trách nhiệm và tinh thần đồng lòng, đồng chí, đồng đội trong chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng vào cuộc tham gia nhiệm vụ giữ gìn ANTT tại cơ sở. Với cách làm sáng tạo, phù hợp từng địa bàn, các mô hình góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định về an ninh chính trị, tạo môi trường thuận lợi thực hiện thắng lợi các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng, từ đó các địa phương xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay Thái Bình đã có 25 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, dự kiến hết năm 2023 có thêm 14 xã về đích.

TRINH CƯỜNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG PHONG Thực hiện tốt công tác phòng, chống tai nạn thương tích ở trẻ em

Tai nạn thương tích ở trẻ em là một trong những nguyên nhân dẫn đến tử vong và di chứng tàn tật suốt đời cho trẻ. Xác định công tác phòng, chống tai nạn thương tích ở trẻ em là một trong những nhiệm vụ quan trọng, Trường Tiểu học Đông Phong (xã Đông Quan, huyện Đông Hưng) đã chủ trọng thực hiện tốt nhiệm vụ này nhằm mang lại cho trẻ một môi trường sống an toàn và lành mạnh. Trường Tiểu học Đông Phong hiện có 7 lớp với 192 học sinh. Bà Nguyễn Thị Bích Mai, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Công tác phòng, chống tai nạn thương tích ở trẻ em được chúng tôi đặc biệt chú trọng, qua đó đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động và nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền về vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em đối với sự phát triển của đất nước, địa phương. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của nhà trường, gia đình đối với việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em; thúc đẩy vai trò chủ động, tích cực, tự tin, tăng cường sự tham gia của trẻ em vào các hoạt động của gia đình, nhà trường và xã hội. Không chỉ trong tháng hành động vì trẻ em năm nay mà ở bất kỳ thời điểm nào của năm học, Trường Tiểu học Đông Phong cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên



Các tiết học kỹ năng sống giúp học sinh Trường Tiểu học Đông Phong nâng cao nhận thức và phòng tránh các tai nạn thương tích.

trình học sinh về phòng, chống tai nạn thương tích nói chung, đặc biệt là phòng, chống tai nạn đuối nước và tai nạn giao thông thông qua các đợt vận động sử dụng mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe máy; sử dụng áo phao, cặp phao khi tham gia giao thông trên các phương tiện giao thông đường thủy. Trước khi học sinh về nghỉ hè, nhà trường tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức về thực hiện trường học an toàn; cộng đồng an toàn và phòng, chống tai

nạn thương tích. Qua những nội dung truyền thông giúp các em học sinh ý thức hơn khi tham gia giao thông. Các em nhận thức được tầm quan trọng của việc phòng, chống đuối nước, không chơi đùa ở những nơi có ao hồ, chú ý quan sát khi sang đường. Tai nạn thương tích ở trẻ em là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong và di chứng tàn tật suốt đời cho trẻ. Bởi vậy, để hạn chế tối đa tai nạn thương tích cho trẻ được hết các sự quan tâm chăm sóc của các bậc phụ huynh. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tai

nạn thương tích ở trẻ như: bỏng nước sôi, nuốt phải dị vật, bị điện giật, ngã cầu thang, tai nạn giao thông... Tai nạn thương tích thường bất ngờ xảy ra, khó lường trước, gây ra những thương tổn trên cơ thể của trẻ và có thể xảy ra mọi lúc, mọi nơi nhất là ở lứa tuổi học sinh tiểu học vì ở lứa tuổi này các em thường hiếu động, tò mò, nghịch ngợm và chưa có kiến thức, kỹ năng phòng tránh. Cô giáo Ngô Thị Lụa, chủ nhiệm lớp 4A chia sẻ: Việc tuyên truyền công tác phòng, chống tai nạn thương tích thường được chúng tôi lồng ghép vào các buổi chào cờ đầu tuần, các tiết học đạo đức, các buổi sinh hoạt lớp hoặc nội dung bài học có liên quan đến vấn đề phòng, chống tai nạn thương tích ở trẻ. Hàng năm, chúng tôi phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Đông Hưng, các đơn vị chuyên môn tổ chức các buổi nói chuyện, chia sẻ với học sinh về kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích. Những buổi như vậy thường có sự tham gia của cả phụ huynh học sinh nên các em không chỉ được giáo dục ở trường mà về nhà cũng thường xuyên được bố mẹ dặn dò, nhắc nhở. Chính vì vậy, nhiều năm qua ở Trường Tiểu học Đông Phong không có tai nạn thương tích nghiêm trọng ở học sinh.

"CHUNG TAY GIẢM THIỂU TỶ LỆ TAI NẠN THƯƠNG TÍCH Ở TRẺ EM"

- Chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho mọi trẻ em
- Phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em là bảo đảm quyền được sống của trẻ em
- Hãy cho trẻ em học bơi, học kỹ năng an toàn trong môi trường nước
- Lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động
- Gia đình, nhà trường cùng đồng hành để trẻ em được an toàn trên môi trường mạng
- Không gian mạng an toàn, công dân số tương lai
- Roi vọt không làm trẻ nên người, yêu thương mạnh hơn lời quát mắng
- Pháp luật nghiêm trị mọi hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em
- Gọi tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em số 111 để thông báo mọi hành vi xâm hại trẻ em

TTXVN
Vietnam News Agency

ĐỖ HỒNG ANH